



แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านสาธารณสุขกีฬา และนันทนาการ - จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน - จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์แก่สังคม และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน 	<p>๑. ประชาชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬานันทนาการ และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๒. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๓. ประชาชนมีความปลอดภัย และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม ๓. ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ๔. ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕. การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย ๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ๘. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง 			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - จำนวนโครงการ / กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 	<p>๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๓. ประชาชนมีการสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนาการศึกษ ส่งเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ</p> <p>๒. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี</p> <p>๓. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และศาสนสถาน</p> <p>๖. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จำนวนแหล่งน้ำ คูคลอง ที่ได้รับการขุดลอก หรือบำรุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม - จำนวนโครงการ / กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 	๑. ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน) ๒. การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)	
<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ ๒. บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย ๓. การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ๕. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๖. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๒ การขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการตามพระราชดำริ มาตรการประหยัดพลังงาน - จำนวนโครงการ / กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ - เส้นทางขนส่งสินค้าได้มาตรฐาน และสามารถใช้งานได้ 	<p>๑. ประชาชนมีอาชีพ รายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๓. ประชาชนมีเส้นทางขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน</p> <p>๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ส่งเสริมเป็นเมืองแห่งอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME</p> <p>๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน</p> <p>๕. ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม</p> <p>๖. ส่งเสริม พัฒนา การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ</p> <p>๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐</p>			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนโครงการ / กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี - จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น - จำนวน อปท./ ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 	<p>๑. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๒. ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๓. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</p> <p>๔. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร</p> <p>๕. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่</p> <p>๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น</p> <p>๗. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - จำนวนบุคลากรขององค์กรที่เข้าร่วมการพัฒนาทักษะ องค์กรความรู้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p>เป้าประสงค์ที่ ๑ การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต</p>	<p>- ร้อยละของถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. ที่สามารถใช้งานได้</p> <p>- ป้ายจราจร / เครื่องหมายจราจรตามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นฐ. ที่ชำรุดเสียหาย ได้รับการปรับปรุง สามารถใช้งานได้</p> <p>- จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่ อปท. หน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนในการให้บริการสาธารณะในพื้นที่</p> <p>- จำนวนการก่อสร้างกำแพงกันดินในพื้นที่จังหวัด</p> <p>- การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองจังหวัด</p> <p>- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานด้านการบริการสาธารณะ</p>	<p>๑. การให้บริการสาธารณะสามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p> <p>๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมิน)</p>	
<p>กลยุทธ์</p> <p>๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย</p> <p>๒. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง</p> <p>๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ</p> <p>๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๕. พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ</p>			